



ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
เรื่อง กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันการให้หรือรับสินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และเพื่อให้การดำเนินงานทุกภารกิจของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และปลอดจากการทุจริต

เพื่อให้มีให้ชัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

นโยบาย

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือการรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามประกาศ รฟพท. เกี่ยวกับแนวทางป้องกันแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส พนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ควรให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

แนวทางปฏิบัติ

๑. ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การให้หรือรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และรวมถึงไม่ควรส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำความผิดด้วย
๒. ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะต้องไม่เรียกร้อง หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือประโยชน์ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
๓. พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะต้องไม่เสนอว่า จะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
๔. ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด โดยการดำเนินการต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. ผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งเหตุตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : anti.corruption.srtet@gmail.com หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๖. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด คำนึงถึงความเป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้งเหตุ มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับ ข้อมูลและหลักฐานในการดำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง)

การกรรมการผู้อำนวยการใหญ่